

PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2024 VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN CÁC ĐỊA CHỈ ĐỒ ĐẦY CẢM XÚC

NGÀY 3/3/2024, TẠI HÀ NỘI, BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024 VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN CÁC ĐỊA CHỈ ĐỒ. ĐÂY LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2024).



MINH TÙNG

Từ năm 2003, tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội. Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được Đoàn ĐHQGHN phát động với mong muốn phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên ĐHQGHN trong các công trình, phần việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của đoàn

viên, thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, thiết thực chào mừng kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn nhiệm kì 2024-2027 của các cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn ĐHQGHN đã gửi lời cảm ơn tới Đoàn cấp trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động Đoàn của ĐHQGHN và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHQGHN. Bí thư Đoàn ĐHQGHN Hứa Thanh Hoa cũng đề nghị các cơ sở Đoàn tích cực triển khai và bám sát các nội dung trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các hoạt động tháng Thanh niên năm 2024 do Ban thường vụ Đoàn ĐHQGHN triển khai; Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công việc của tháng Thanh niên, quản lí đoàn viên trên phần mềm quản lí đoàn viên; Tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các lực lượng xã hội nhằm chăm lo, hỗ trợ, phát triển đoàn viên.

Hành trình tới các địa chỉ đồ là hoạt động nhằm bồi dưỡng, vun đắp tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh

Trong tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn ĐHQGHN sẽ tổ chức nhiều hoạt động tập trung cấp ĐHQGHN, cụ thể: Hành trình đến với các địa chỉ đỏ (thăm quan Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam); Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Con đường ánh sáng” lần thứ VII; Cuộc thi “Chi đoàn tôi là số 1” cho Khối các Chi đoàn; Ngày hội trồng cây của Tuổi trẻ ĐHQGHN gắn với hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”; Chương trình “Ngày hội Thủ lĩnh ĐHQGHN”; Trao giải thưởng “Ngôi sao xanh” cho các cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu cấp Chi đoàn, chi hội; Ra mắt Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ ĐHQGHN; Tổ chức giải bóng đá nam, nữ sinh viên ĐHQGHN; Tổ chức tọa đàm “Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên”; Xây dựng các đội hình tình nguyện và triển khai Dự án “Học cùng sinh viên ĐHQGHN” cho học sinh dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Đây cũng là đợt thi đua cao điểm trong năm và là dịp để Tuổi trẻ ĐHQGHN cống hiến sức trẻ, phát huy được vai trò và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và Đoàn cấp trên, đồng thời là cơ hội, môi trường thuận lợi, lành mạnh để đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên ĐHQGHN rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành.



niên trong toàn ĐHQGHN, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, vun đắp tinh thần chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mở đầu cho chuỗi hành trình tới các địa chỉ đỏ, gần 100 cán bộ Đoàn chủ chốt của các đơn vị trong ĐHQGHN đã tới tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh với chuyên đề: Bác Hồ với thanh niên. Đoàn được tham quan các không gian trưng bày tái hiện lại tiểu sử của Bác từ thời thơ ấu và

niên thiếu tại quê hương Nghệ An từ năm 1890-1910, cho đến những kỉ vật trong suốt quãng thời gian hoạt động của Bác sau này.

Bên cạnh đó, đoàn cũng được xem bộ phim tư liệu “Người đi tìm hình của nước” và nghe các báo cáo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời và ý chí nghị lực vượt qua khó khăn thử thách của người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh. Chuyên đề đã cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đi tìm đường cứu

nước của Bác và tấm gương tự học tập suốt đời của Người.

Cũng trong khuôn khổ chương trình hành trình đến với các địa chỉ đỏ, Đoàn ĐHQGHN đã tới thăm quan Bảo tàng Phụ nữ với chủ đề: Phụ nữ trong gia đình và Phụ nữ trong lịch sử, cùng hoạt động thăm quan, tìm hiểu về kỉ vật của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Tại đây, đoàn cũng được xem vở diễn “Huyền thoại tuổi thanh xuân” tái hiện lại vùng trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc năm 1968, trên tuyến đường huyết mạch 15A, nơi 10 nữ Anh hùng liệt sĩ tiểu đội 4-C552 Thanh niên xung phong đã sống, chiến đấu và hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm liên tục thông đường cho các đoàn xe chở vũ khí, lương thực từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Dù chỉ là vở diễn tái hiện, nhưng không gian Ngã ba Đồng Lộc hiện ra trước mắt người xem phản ánh được sự gian khổ, ác liệt của một giai đoạn bi tráng nhưng hào hùng của dân tộc, tỏa sáng trong đó lý tưởng cao đẹp, lòng yêu nước và những giá trị nhân bản của người Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

Theo tác giả kịch bản và đạo diễn Lê Quý Dương, vở diễn đã tái hiện lại chiến trường khốc liệt qua hình ảnh, ánh sáng, hiệu ứng 3D vô cùng chân thực, giúp khán giả trải nghiệm và hình dung một cách trọn vẹn hơn qua tiếng quân đi, tiếng xe tăng ga vượt trọng điểm, tiếng bom nổ và tiếng hát bài ca mở đường của các cô gái trẻ nơi mặt trận. Vở diễn đã gửi gắm những thông điệp về tuổi trẻ không ngại hi sinh vì đất nước, và “Huyền thoại tuổi thanh xuân” là sự tưởng nhớ, thành kính biết ơn những nữ liệt sĩ Việt Nam anh hùng.